



Tin Mục Vụ

CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN - NĂM C

Ngày 16 Tháng 10 Năm 2022

BÍ TÍCH

Giải Tội

20 phút trước các Thánh Lễ

Rửa Tội Trẻ Em

3:30 PM thứ Bảy cuối tháng

Hôn Phối

Xin liên lạc văn phòng hoặc quý Cha
6 tháng trước ngày lễ cưới để lập hồ sơ

Xức Dầu Bệnh Nhân

Liên lạc với linh mục bất cứ lúc nào

Trao Mình Thánh cho Bệnh Nhân

Liên lạc với văn phòng hoặc quý Cha

THÁNH LỄ

Thứ Hai - Thứ Sáu

11:00 AM; 6:00 PM

Thứ Bảy

9:30 AM: Lễ Kính Đức Mẹ
4:30 PM; 6:00 PM

Chúa Nhật

9:00 AM; 11:00 AM; 6:00 PM

Chầu Thánh Thể

Thứ Sáu, Thứ Bảy, Chúa Nhật Đầu Tháng:
30 phút trước các Thánh Lễ

HỘI ĐỒNG MỤC VỤ

Chủ Tịch

Phaolô Nguyễn Ngọc Ánh 587 889 7907

Phó Nội Vụ

An Phong Lê Châu Tuấn 403 862 3226

Phó Ngoại Vụ

Michael Nguyễn 403 615 9568

Thư Ký

Maria Nguyễn Phương 403 714 4389

Thư Ký Giáo Xứ

Maria Đặng Thị Mỹ Loan 403 262 1078

**“THIÊN CHÚA SẼ MINH XỬ CHO NHỮNG KẸ
NGƯỜI TUYÊN CHỌN HÀNG KÈU CỨU VỚI NGƯỜI.”**

(Lc 18, 1 - 8)



Bài đọc 1: Xh 17,8-13

Bài trích sách Xuất hành.

Hồi đó, quân A-ma-lếch đến đánh Ít-ra-en tại Rơ-phi-đim. Ông Mô-sê bảo ông Giô-suê: “Anh hãy chọn một số người, và ngày mai ra đánh A-ma-lếch. Còn tôi, tôi sẽ đứng trên đỉnh đồi, tay cầm cây gậy của Thiên Chúa.” Ông Giô-suê làm như ông Mô-sê đã bảo: ông đã giao chiến với A-ma-lếch, còn các ông Mô-sê, A-ha-ron và Khua thì lên đỉnh đồi. Khi nào ông Mô-sê giơ tay lên, thì dân Ít-ra-en thắng thế; còn khi ông hạ tay xuống, thì A-ma-lếch thắng thế. Nhưng ông Mô-sê mỏi tay, nên người ta lấy một hòn đá kê cho ông ngồi, còn ông A-ha-ron và ông Khua thì đỡ tay ông, mỗi người một bên.

Nhờ vậy, tay ông Mô-sê cứ giơ lên được mãi, cho đến khi mặt trời lặn. Ông Giô-suê đã dùng lưỡi gươm đánh bại A-ma-lếch và dân của ông ta.

Bài đọc 2: 2 Tm 3,14 - 4,2

Bài trích thư thứ hai của Thánh Phaolô tông đồ gửi ông Ti-mô-thê.

Anh thân mến, anh hãy giữ vững những gì anh đã học được và đã tin chắc. Anh biết anh đã học với những ai. Và từ thời thơ ấu, anh đã biết Sách Thánh, sách có thể dạy anh nên người khôn ngoan để được ơn cứu độ, nhờ lòng tin vào Đức Ki-tô Giê-su. Tất cả những gì viết trong Sách Thánh đều do Thiên Chúa linh hứng, và có ích cho việc giảng dạy, biện bác, sửa dạy, giáo dục, để trở nên công chính. Nhờ vậy, người của Thiên Chúa nên thập toàn, và được trang bị đầy đủ để làm mọi việc lành.

Trước mặt Thiên Chúa và Đức Ki-tô Giê-su, Đấng sẽ phán xét kẻ sống và kẻ chết, Đấng sẽ xuất hiện và nắm vương quyền, tôi tha thiết khuyên anh: hãy rao giảng Lời Chúa, hãy lên tiếng, lúc thuận tiện cũng như lúc không thuận tiện; hãy biện bác, ngăm đe, khuyên nhủ, với tất cả lòng nhẫn nại và chủ tâm dạy dỗ.

Tin Mừng Lc 18,1-8

Tin Mừng CHÚA Giê-su Ki-tô theo Thánh Lu-ca.

Khi ấy, Đức Giê-su kể cho các môn đệ dụ ngôn sau đây, để dạy các ông phải cầu nguyện luôn, không được nản chí. Người nói: "Trong thành kia, có một ông quan toà. Ông ta chẳng kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng coi ai ra gì. Trong thành đó, cũng có một bà goá. Bà này đã nhiều lần đến thưa với ông: 'Đối phương tôi hại tôi, xin ngài minh xét cho.' Một thời gian khá lâu, ông không chịu. Nhưng cuối cùng, ông ta nghĩ bụng: 'Dầu rằng ta chẳng kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng coi ai ra gì, nhưng mục goá này quấy rầy mãi, thì ta xét xử cho rồi, kẻo mục ấy cứ đến hoài, làm ta nhức đầu nhức óc.'"

Rồi Chúa nói: "Anh em nghe quan toà bất chính ấy nói đó! Vậy chẳng lẽ Thiên Chúa lại không minh xét cho những kẻ Người đã tuyển chọn, ngày đêm hằng kêu cứu với Người sao? Lẽ nào Người bắt họ chờ đợi mãi? Thầy nói cho anh em biết, Người sẽ mau chóng minh xét cho họ. Nhưng khi Con Người ngự đến, liệu Người còn thấy lòng tin trên mặt đất nữa chăng?"

LỊCH PHỤNG VỤ

16 CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN
Xh 17,8-13 / 2Tm 3,14-4,2 / Lc 18,1-8
Thánh Vịnh tuần I

GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG:

H. Điều Răn Thứ Chín dạy chúng ta sự gì?

T. Điều Răn Thứ Chín dạy chúng ta phải chiến thắng đam mê xác thịt, trong tư tưởng cũng như trong ước muốn. (GLHT,576)

CHIA SẺ:

Đã là người thì ai cũng bị cám dỗ. Chúa Giêsu là người nên Ngài cũng bị cám dỗ. Thánh Phaolô viết: "Vị thượng tế của ta là Đấng biết cảm thương những nỗi yếu hèn của ta, vì Ngài đã chịu thử thách về mọi phương diện cũng như ta, nhưng không phạm tội". (Dt 4,15)

Hàng ngày, chúng ta phải chiến đấu với ba thù là: ma quỷ, thế gian và xác thịt. Kẻ thù nguy hiểm nhất chính là kẻ nội thù. Nó ở ngay trong lòng ta. Chúa Giêsu đã chẳng dạy rằng: "Ai nhìn người phụ nữ mà thèm muốn, thì trong lòng đã ngoại tình với người ấy rồi" (Mt 5,28). Và Điều Răn Thứ Chín, Chúa dạy chúng ta phải chiến thắng những đam mê xác thịt trong tư tưởng cũng như trong ước muốn.

Để được như thế, trước hết chúng ta phải luôn kết hợp với Chúa trong cầu nguyện, như Chúa Giêsu đã nói: "Anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện, để khỏi lâm vào cơn cám dỗ. Vì tinh thần thì hăng say, nhưng thể xác lại yếu hèn". (Mt 26,41)

Chúng ta hãy năng cầu xin qua Thánh vịnh 51: "Xin hãy tạo dựng cho tôi tấm lòng trong trắng; xin đặt vào lòng tôi một khí phách mới. Xin chớ xua đuổi tôi xa cách thánh nhan Người, thánh khí của Người xin chớ cắt khỏi tôi. Xin ban lại cho tôi nguồn vui cứu độ, và lấy tinh thần quảng đại đỡ nâng tôi". (Thánh vịnh 51,12-14)

- 17 Thứ Hai
Thánh Ignatiô Antiôkia, Giám mục, Tử đạo
Lễ nhớ - Ep 2,1-10 / Lc 12,13-21
- 18 Thứ Ba
Thánh Luca, Tác Giả Sách Tin Mừng Lễ kính
2Tm 4,9-17a / Lc 10,1-9
- 19 Thứ Tư - Thánh Gioan Brêbeuf, Linh mục
Thánh Isaac Jôgues, Linh mục và Các Bạn Tử đạo
Thánh Phaolô Thánh Giá, Linh mục
Ep 3,2-12 / Lc 12,39-48
- 20 Thứ Năm - Ep 3,14-21 / Lc 12,49-53
- 21 Thứ Sáu - Ep 4,1-6 / Lc 12,54-59
- 22 Thứ Bảy - Thánh Gioan Phaolô II, Giáo hoàng
Ep 4,7-16 / Lc 13,1-9
- 23 CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN
Hc 35,15b-17.20-22 / 2 Tm 4,6-8.16-18 / Lc 18,9-14.
Chúa Nhật Truyền Giáo - Thánh Vịnh tuần II
Góp quỹ Truyền Giáo của Toà Thánh



Lạy Thánh Martinô

Xin cầu cho chúng con:

Quý Hội Viên Hội Bảo Trợ Ơn Gọi

Quý Ân Nhân Ơn Gọi Đa Minh:

Những người còn sống,

Cũng như những người đã qua đời.

Thơ Ngỏ 2022

Qúy Hội Viên Hội Bảo Trợ Ơn Gọi Thánh Martinô thân mến,

Phụ tỉnh Thánh Vinh Sơn Liêm chân thành gửi đến quý hội viên, quý ân nhân và toàn quý quyền lời chào thăm. Xin Chúa của Lòng Thương Xót ban cho quý ông bà, anh chị em luôn vui khỏe và bình an.

Theo truyền thống, Phụ tỉnh sẽ hiện diện cùng với quý ân nhân trong dịp lễ mừng kính Thánh Martinô, Bồn Mạ Hội Bảo Trợ Ơn Gọi, để chúng ta cùng nhau học hỏi gương nhân đức của vị Thánh Quan Thầy và cùng nhau cảm tạ Chúa đã cho chúng ta Vị Thánh cao quý, tận hiến cả đời mình phục vụ tha nhân với tấm lòng quảng đại bao dung.

Và cũng trong dịp này, Phụ tỉnh tường trình về ơn gọi và gửi lời tri ân đến tất cả quý hội viên và quý ân nhân đã chia sẻ công việc đào tạo linh mục tương lai cho Giáo Hội và cách riêng cho Dòng Đa Minh.

Năm nay Phụ tỉnh Thánh Vinh Sơn Liêm có thêm tập sinh: Thầy Bênêđictô Anphongsô Vũ. Sau khi đạt được 4 văn bằng tại các đại học thuộc tiểu bang California, thầy đã quyết tâm bước vào con đường tu học để trở thành linh mục theo linh đạo Đa Minh. Thầy bắt đầu năm tập tại Tu Viện Thánh Đa Minh, San Francisco, California.

Tạ ơn Chúa! Trong năm vừa qua, Thầy Martin Nguyễn Huy Thông đã thụ phong Linh Mục vào ngày 5 tháng 6, 2021. Thầy đã được bổ nhiệm làm phó xứ cho Giáo Xứ Thánh Vinh Sơn Liêm tại Calgary, Alberta, Canada.

Trong năm nay, Thầy Vincent Nguyễn Hoàng đã hoàn tất chương trình đào tạo quy củ tại St. Aquinas Institute, St. Louis, MO, và đã lãnh Thừa Tác Vụ Phó tế vào ngày 21 tháng 5, 2022 tại St. Louis, hiện thầy đang phụ giúp mục vụ tại Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang, Houston, Texas.

Hiện nay, Phụ tỉnh có 5 thầy học viện đang tu học tại Học Viện Đa Minh tại Oakland, CA, thuộc Tỉnh Dòng Danh Thánh Cực Trọng Chúa Giêsu: Thầy Peter Pius Chu Hoài Nam, Thầy Peter Augustine Hoàng Anh Tú, Thầy Dominic Francis Nguyễn Quý Đôn, Thầy Giuse Nguyễn Hoàng Tâm, và Thầy Đaminh Nguyễn Hoàng Phong, tu sĩ khấn trọng. Thầy Đaminh Phong lãnh Thừa Tác Vụ Phó Tế vào ngày 24 tháng 9, 2022.

Đây là những hạt giống ơn gọi mà quý ân nhân Hội Bảo Trợ Ơn Gọi Thánh Martinô đã và đang gieo trồng trong suốt nhiều năm qua. Phụ tỉnh luôn trân quý sự đóng góp của quý ân nhân trong việc chia sẻ trách nhiệm đào tạo linh mục tương lai cho Dòng Đa Minh. Xin quý ân nhân tiếp tục cầu nguyện cho quý thầy luôn kiên vững trong ơn gọi và tiếp tục đóng góp vào chương trình đào tạo linh mục của Phụ tỉnh; việc đóng góp này chính là đáp ứng lại lời mời gọi vượt không gian và thời gian của Đức Kitô: “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về.” (Lc. 10:2).

Nhà Dòng luôn tri ân sự giúp đỡ tinh thần cũng như nhận vật chất của quý ân nhân, những người đã luôn hăng say và quảng đại đóng góp công sức vào chương trình đào tạo linh mục tương lai cho Giáo Hội. Quý ân nhân luôn được nhớ đến trong kinh nguyện và Thánh Lễ hằng ngày của Phụ Tỉnh, đặc biệt trong các giờ Kinh Lòng Chúa Thương Xót và giờ Khấn Thánh Martinô tại Đền Thánh tại Calgary, Canada.

Xin Chúa của Lòng Thương Xót, qua sự cầu bầu của Đức Maria và Thánh Quan Thầy Martinô, đổ tràn muôn vàn hồng ân xuống trên quý ân nhân và toàn thể quý quyền.

Kính thư,

Ts. Phêrô Phạm Hương, O.P.

Bề Trên Phụ Tỉnh



Lễ Mặc Áo Dòng của Thầy Benedict Alfonsus Vũ, O.P.

THÔNG BÁO

CHA BÈ TRÊN TỔNG QUYỀN TỪ ROMA GẶP LIÊN HUYNH ĐOÀN ĐA MINH CANADA CHIỀU THỨ HAI NGÀY 17/10/22

Kính chào quý thành viên thuộc Huynh Đoàn Đa Minh Giuse Hoàng Lương Cảnh Giáo xứ Thánh Vinh Sơn Liêm. Cha Bè Trên Tổng Quyền Dòng Đaminh sẽ về thăm Dòng Đaminh Vietnam tại Calgary và muốn gặp tất cả quý thành viên Huynh Đoàn Đa Minh Giuse Hoàng Lương Cảnh.

1. Kính mời quý thành viên sẽ có mặt tại Tu Xá lúc 3:30pm ngày Thứ Hai, 17 tháng 10 năm 2022 (thay áo đồng phục, Liên Huynh phát tại hội trường, quần đen mặc sẵn, không mặc áo dài trắng).
2. Cùng với đại diện Liên Huynh tại Canada có cuộc gặp gỡ Cha Bè Trên lúc 4:00 pm.
3. 5:00 pm: dự lễ và dùng cơm chung sau Thánh Lễ với quý Cha.
4. Nếu vì không có xe đưa đón, xin liên lạc với Nhóm Trưởng để được đón rước.

Xin cảm ơn. Đoàn Trưởng Đỗ Văn Hòa.

THƯ MỜI HỌP BAN GIÚP LỄ LÚC 1:45PM THỨ BẢY 22/10/22

Ban Giúp Lễ xin kính mời tất cả quý phụ huynh và các em Lễ Sinh đến tham dự buổi họp đặc biệt vào lúc 1:45pm Thứ Bảy ngày 22/10/22 để chuẩn bị cho Lễ Thánh Martino là Bổn Mạng của các em Lễ Sinh thuộc Giáo Xứ. Đây là lần đầu tiên Ban Giúp Lễ được tổ chức Lễ Bổn Mạng sau hơn hai năm bị dịch Covid-19. Sự hiện diện của quý phụ huynh trong buổi họp này rất quan trọng để quý vị có thể đóng góp ý kiến về sinh hoạt cho các em và đồng thời cũng để tổ chức Thánh Lễ Bổn Mạng một cách chu đáo và trọng thể. Đây cũng là dịp đầu tiên các em sẽ được sinh hoạt với Cha Phó Martin Maria Nguyễn Huy Thông là cha linh hướng của Ban Giúp Lễ. Rất mong sự có mặt đầy đủ của tất cả quý phụ huynh.

The Altar Service Group would like to invite all parents and Altar servers to attend a special meeting on Saturday October 22, 2022 at 1.45 PM to prepare for the Feast of Saint Martino, The Patron Saint of Altar service group at Saint Vincent Liem Parish. This is the first time that Altar Service group has help a Patronage ceremony after more than two years of being affected by Covid-19. The presence of parents in this meeting is very important to be able to contribute ideas to the children's activities and at the same time to organize the Mass thoughtfully and solemnly. This is also the first time all Altar servers will meet each other and join the activities with new assistant priest Fr. Martin Maria Nguyen Huy Thong who is the spiritual director of the Altar Service Group. We are looking forward to seeing all of you.

CHƯƠNG TRÌNH PHỤNG VỤ THÁNG 11 - 2022 CẦU NGUYỆN CHO CÁC LINH HỒN

Tháng cầu cho các tín hữu đã qua đời: Sách Giáo Lý dạy: "Những ai chết trong ân sủng và ân nghĩa của Thiên Chúa, nhưng chưa được thanh tẩy cách trọn vẹn, thì tuy được bảo đảm về ơn cứu độ muôn đời của mình, vẫn phải chịu một sự thanh luyện sau khi chết, nhằm đạt được sự thánh thiện cần thiết để bước vào niềm vui thiên đàng" (GLGHCG số 1030). "Hội Thánh gọi sự thanh luyện cuối cùng này của những người được chọn là Luyện ngục, sự thanh luyện này khác hẳn với hình phạt của những kẻ bị luận phạt.... Ngay từ những buổi đầu, Hội Thánh vẫn kính nhớ người quá cố và dâng lời cầu nguyện cho họ, nhất là dâng Hy lễ Thánh Thể để một khi đã được thanh luyện họ có thể được vinh phúc hưởng kiến Thiên Chúa. Hội Thánh cũng khuyên làm việc bố thí, hưởng ân xá và làm các việc đền tạ để cầu cho những người qua đời" (Ibid., 1031-32). Chỉ dẫn về việc viếng nhà thờ và viếng vườn Thánh (nghĩa trang): Từ trưa ngày lễ Các Thánh đến nửa đêm ngày lễ Các Linh Hồn, ai viếng nhà thờ nhà nguyện (đọc một kinh Lạy Cha và một kinh Tin Kính) thì được hưởng một ơn đại xá, với những điều kiện thường lệ (xưng tội, rước lễ, cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng); nhưng phải chỉ cho các linh hồn. ơn đại xá mỗi ngày được hưởng một lần mà thôi. Ai bị ngăn trở, có thể viếng nhà thờ (hay nhà nguyện) để lĩnh ơn đại xá, vào Chúa Nhật trước hay Chúa Nhật sau. Từ ngày 01/11 đến ngày 08/11 này, các tín hữu thành kính đi viếng vườn thánh (và dù có đọc kinh thăm cầu nguyện cầu cho các linh hồn) cũng được hưởng nhờ một ơn đại xá, nhưng phải chỉ cho các linh hồn (trong 8 ngày này, mỗi ngày được hưởng ơn đại xá một lần mà thôi). Các ngày khác trong năm, khi đi viếng vườn thánh và cầu nguyện cho các linh hồn, thì được hưởng nhờ ơn tiểu xá.

(Enchiridion Indulgentiarum, năm 1999, concessio 29).

* Thứ Ba, mồng 1 tháng 11: CÁC THÁNH NAM NỮ. LỄ TRỌNG.

* Thứ Tư, mồng 2 tháng 11: CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI.

* Thứ Năm, mồng 3 tháng 11: Thánh Mác-ti-nô Po-rét, tu sĩ. Lễ kính. Bổn mạng Hội Bảo Trợ Ôn Gọi Thánh Martinô.

CHÍCH NGỪA HÀNG NĂM

Kính thưa quý vị, vào ngày Thứ Bảy 22/10/22 và Chúa Nhật 23/10, nhà thuốc Việt Hoa sẽ đến chích ngừa tại Hội Trường giáo xứ Thánh Vinh Sơn Liêm. Chúng con thông báo đến những ai muốn chích ngừa, sau Thánh Lễ xin ở lại, vào trong Hội Trường, làm thủ tục và chích ngừa. Kính báo.

TIỀN THU CHÚA NHẬT XXVIII-NGÀY 9/10/22

1. Thứ Bảy - Thánh Lễ 4:30 pm	\$510.00
2. Thứ Bảy - Thánh Lễ 6:00 pm	\$880.00
3. Chúa Nhật - Thánh Lễ 9:00 am	\$2,370.00
4. Chúa Nhật - Thánh Lễ 11:00 am	\$1,695.00
5. Chúa Nhật - Thánh Lễ 6:00 pm	\$520.00
CỘNG 5 LỄ	\$5,975.00

Quý Xây Dựng	\$620.00
Quý T.I.A	\$100.00
Rửa Tội	\$600.00
TỔNG CỘNG	\$7,295.00

NHỮNG ĐÓNG GÓP TRÊN \$50 CHÚA NHẬT XXVIII - NGÀY 9/10/22

Số DB	Họ và Tên	Số Tiền Đóng Góp
#122.	A.C Nguyễn Anh & Nga	\$400.00
#81.	A.C Huỳnh Hải & Minh	\$300.00
#277.	Ô.B Phạm Châu & Sâm	\$220.00
#398.	A.C Vũ Hiền & Thảo	\$200.00
#354.	A.C Trần Khánh & Nhung	\$120.00
#463.	A.C Phạm Luyện & Thoa	\$120.00
#545.	A.C Nguyễn Khải & Thanh	\$120.00
#552.	Ô.B Nguyễn Nghiêm & Huệ	\$120.00
#147.	Ô.B Nguyễn Duy & Duy	\$100.00
#234.		\$100.00
#343.	A.C Trần Hà & Thảo	\$100.00
#384.	BS. Trương Tony Hung	\$100.00
#394.	A.C Vũ Đình Tuy	\$100.00
#507.	Chị Trịnh Mỹ Châu	\$100.00
#528.	A. C Nguyễn Xuân Thúy	\$100.00
#676.	A. C Nguyễn Sơn & Tâm	\$100.00
#365.	A. C Trần Quang & Thủy	\$90.00
#93.	A.C Mai Hùng & Thu	\$70.00
#318.	A.C Phan Thạch & Trâm	\$70.00
#693.	A.C Nguyễn Thanh Hải	\$60.00
#52.	Ô.B Đỗ Dũng & Liên	\$55.00
#36.	A.C Đinh Hiệp & Oanh	\$50.00
#102.	A.C Lê Thịnh & Mừng	\$50.00
#204.	A.C Nguyễn Nhật & Loan	\$50.00
#206.	A.C Nguyễn Nhi & Nga	\$50.00
#267.	A.C Nguyễn Trang & Tuấn	\$50.00
#308.		\$50.00
#320.	A.C Phan Trường & Hiền	\$50.00
#356.	Chị Trần Lan	\$50.00
#367.	A.C Trần Hoàn & Mừng	\$50.00
#423.	A.C Nguyễn Hùng & Lan	\$50.00
#450.	A.C Lưu Khải & Uyên	\$50.00
#580.	Ô.B Nguyễn Hoàng Lam	\$50.00
#687.		\$50.00
#988.	A.C Lưu Phượng & Cơ	\$50.00

*Xin Chân Thành Tri Ân Những Nghĩa Cử Cao Đẹp,
Tấm Lòng Bác Ái Và Thương Xót Bao La Của Quý Vị.*

DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI QUA ĐỜI TRONG THÁNG 10

1. Ông Đa Minh Nguyễn Văn Quý, 65 tuổi. Mất ngày 15/10/2020, dâng lễ Thứ Bảy ngày 15/10/2022
2. Anh Giuse Trần Ngọc Hiền, 40 tuổi. Mất ngày 16/10/2008, dâng lễ Chúa Nhật ngày 16/10/2022
3. Cụ Bà Maria Trần Thị Cấp, 95 tuổi. Mất ngày 16/10/2017, dâng lễ Chúa Nhật ngày 16/10/2022
4. Cụ Bà Maria Nguyễn Thị Mận, 80 tuổi. Mất ngày 18/10/2005, dâng lễ Thứ Ba ngày 18/10/2022
5. Cụ Bà Maria Trần Thị Hạt, 87 tuổi. Mất ngày 19/10/2008, dâng lễ Thứ Tư ngày 19/10/2022
6. Anh Julie Trần Thanh Tâm, 25 tuổi. Mất ngày 19/10/2015, dâng lễ Thứ Tư ngày 19/10/2022
7. Ông Augustino Đoàn Văn Sinh, 71 tuổi. Mất ngày 20/10/2000, dâng lễ Thứ Năm ngày 20/10/2022
8. Cụ Ông Phê-rô Trần Văn Chương, 86 tuổi. Mất ngày 20/10/2012, dâng lễ Thứ Năm ngày 20/10/2022
9. Cha Cố Phê-rô Hoàng Văn Thiên, 71 tuổi. Mất ngày 20/10/2014, dâng lễ Thứ Năm ngày 20/10/2022
10. Bà Maria Nguyễn Thị Loan, 75 tuổi. Mất ngày 21/10/2009, dâng lễ Thứ Sáu ngày 21/10/2022
11. Cụ Bà Maria Nguyễn Thị Trương, 90 tuổi. Mất ngày 22/10/2014, dâng lễ Thứ Bảy ngày 22/10/2022
12. Cụ Bà Maria Lê Thị Võ, 91 tuổi. Mất ngày 23/10/2010, dâng lễ Chúa Nhật ngày 23/10/2022
13. Ông Giuse Đoàn Hữu Khải, 77 tuổi. Mất ngày 24/10/2011, dâng lễ Thứ Hai ngày 24/10/2022
14. Ông Giuse Trần Danh Thông, 72 tuổi. Mất ngày 24/10/2009, dâng lễ Thứ Hai ngày 24/10/2022
15. Cụ Bà Maria Trần Thị Nhường, 92 tuổi. Mất ngày 31/10/2017, dâng lễ Thứ Hai ngày 31/10/2022
16. Cụ Bà Maria Lương Thị Nho, 81 tuổi. Mất ngày 31/10/2012, dâng lễ Thứ Hai ngày 31/10/2022
17. Cụ Ông Phê-rô Ninh Văn Tú, 92 tuổi. Mất ngày 31/10/2020, dâng lễ Thứ Hai ngày 31/10/2022

TELL YOUR FRIENDS

Cần mua bảo hiểm:

 Mr. Thưởng Huỳnh (604)786-1683	Nhân thọ (life ins.), Hậu Sự Khi mua nhà (mortgage ins.) Đầu tư cho con em và bản thân hoặc tài sản (business, capital gain)	 Mrs. Thanh Hà (403)714-5647
 Mrs. Jenny Phuong (403)471-8876	Bệnh hiểm nghèo (critical illness ins.) Bảo hiểm du lịch cho du học sinh hoặc thân nhân (travel ins.) Khi qua Canada hoặc khi làm giấy bảo lãnh.	 Mrs. Huyền Trần (403)850-4383